

ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP

CÔNG VĂN ĐẾN NGÀY... 30/8/19...

CHUYỂN.....

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 328-KL/ĐUK

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

BỘ TƯ PHÁP: 27/8 2019

KẾT LUẬN

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Ủy Ban - ĐT
Ban TĐ - ST
Các nhà - dụng liên quan

Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối, việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Phương thức học tập, quán triệt và phương pháp quản lý trong học tập, quán triệt nghị quyết có nhiều đổi mới tích cực. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn, bổ sung kịp thời, chất lượng báo cáo viên tiếp tục được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền miệng. Việc viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa được tinh thần nghị quyết của Đảng, bám sát được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân trong triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết được chú trọng, là nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn một số hạn chế: Vẫn còn hiện tượng “sớm đông, trưa thưa, chiều vắng”; một số đảng viên học tập nghị quyết chưa thực sự chú ý nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn; nội dung bài thu hoạch sau học tập nghị quyết chưa có nhiều đề xuất cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chất lượng một số chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy còn chung chung, chưa chuyển hóa đầy đủ tinh thần nghị quyết thành việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do còn một số cấp ủy chưa quan tâm đầy đủ đến công tác học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng. Hình thức tổ chức chậm được đổi mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Việc chuẩn bị nội dung quán triệt nghị quyết mang tính hàn lâm,

Đang. Lưu
giúp tôi
thức lực
03/9
Quynh

ít liên hệ thực tiễn, thiếu giải pháp cụ thể, khó đáp ứng được yêu cầu đa dạng về đối tượng học tập nghị quyết. Phương pháp quản lý học viên cơ bản vẫn theo phương pháp truyền thống, thiếu chế tài cụ thể. Năng lực thực tiễn của một số báo cáo viên còn hạn chế. Việc phối hợp giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chương trình hành động thiếu chặt chẽ, thống nhất nên còn chông chéo, trùng lặp.

Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua 3 năm thực hiện khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác tuyên truyền miệng. Từ kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nêu trong Nghị quyết 02-NQ/ĐUK, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

1. Gắn vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức, trực tiếp quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ về trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề xuất nội dung báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo công tác phối hợp giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, thuận lợi cho các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện. Hoàn thành trong quý 4/2019.

Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể hóa được nội dung nghị quyết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân được giao. Nội dung chương trình hành động, kế hoạch hành động phải đảm bảo 5 yêu cầu (i) cụ thể nội dung công việc, (ii) cụ thể về mục tiêu, (iii) cụ thể về giải pháp, (iv) cụ thể về thời gian, tiến độ thực hiện, (v) cụ thể về trách nhiệm thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK và nội dung Kết luận này đến đảng viên; bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng; các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Kết luận.

2. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin với phương pháp truyền thông trong triển khai học tập nghị quyết của Đảng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc, khuyến khích kết nối đến tổ chức đảng có đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật. Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ quan Trung ương rà soát, đánh giá tình hình, chất lượng hạ tầng kết nối trực tuyến, trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống kết nối trực tuyến.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan cung cấp dịch vụ trực tuyến; đồng thời phối hợp với các đảng ủy trực thuộc rà soát, thiết lập hạ tầng, kết nối đường truyền phục vụ hội nghị trực tuyến giữa Trung ương với ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương để mở rộng, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí trong việc học tập nghị quyết của Đảng. Hoàn thành trong quý 4/2019.

3. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá việc học tập nghị quyết dựa trên nguyên tắc đề cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và tính tự giác của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quản lý chặt chẽ việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên, định kỳ hằng năm đánh giá khách quan việc tham gia học tập nghị quyết của Đảng, lấy hiệu quả, chất lượng học tập làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Khuyến khích các đảng ủy trực thuộc đổi mới phương pháp quản lý đảng viên học tập nghị quyết thông qua giám sát bằng giải pháp công nghệ hoặc các giải pháp mới, phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức Đảng. Tổng hợp, đánh giá bài thu hoạch theo 3 mức đạt, cơ bản đạt và chưa đạt làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên.

4. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng báo cáo viên thông qua việc nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung quán triệt nghị quyết theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đối

tượng học tập nghị quyết, đồng thời áp dụng phương pháp trực quan hóa nâng cao tính sinh động, giúp người học dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trọng tâm kiểm tra đến chi bộ và đảng viên; đề cao vai trò tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, nâng số cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề từ 15% đến 20% tổng số tổ chức đảng trực thuộc.

6. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng hướng dẫn về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Định kỳ hằng năm tổ chức đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc, nắm tình hình công tác tuyên giáo ở các đảng ủy trực thuộc; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. ✓

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VP. ✓

**T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ**



Đỗ Ngọc An